

## กล่าวต้อนรับโดย

ดร. ภากร ปีตวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งาน Thailand Focus 2019 "Embracing Opportunities - The Next Chapter"

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.20-9.25 น.

ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok

\*\*\*\*\*

ดร. อุตตม สาวนายน, รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

คุณรีทวี สุวรรณมงคล, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่านผู้มีเกียรติ และท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่ Thailand Focus 2019

การสัมมนาในปีพิเศษกว่าปีก่อนๆ ในแง่ที่ว่างานสัมมนาครั้งนี้เป็นงานที่จะแสดงศักยภาพของประเทศเป็นครั้งแรก หลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น ผมอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังผู้ที่เข้ามาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์บนเวทีนี้ทุกท่าน รวมถึง พันธมิตรสื่อ ซึ่งก็คือ สำนักข่าววอลล์สตรีท สำนักงานประเทศไทย และทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาฟังและความคิดเห็นในงานให้เป็นที่ไปอย่างคึกคักในครั้งนี้

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ในขณะที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว และนับเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่รัฐบาลไทยจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข พัฒนาก้าวหน้าและรุ่งเรืองได้

ในฐานะที่ตลาดทุนไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนพัฒนาการของทั้งประเทศและภูมิภาคนี้ตลอดมา ผมปรารถนาที่จะกล่าวถึง 3 ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่บทบาทดังกล่าว

ปัจจัยแรกที่ผมขอเน้นย้ำก็คือ “ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น” ของตลาดทุนไทย และ “ศักยภาพการเติบโต” ของบรรดาบริษัทชั้นนำที่มาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ ไม่ว่าจะตลาดโลกจะผันผวนเพียงไร

ปัจจัยที่ 2 คือศักยภาพของตลาดทุนไทยที่จะมีบทบาทสำคัญ ในฐานะเป็น “ตัวเชื่อมต่อ” สำหรับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอาเซียน พร้อมๆ กับการสวมบทบาทเป็น “แพลตฟอร์มพันธมิตร” สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ปัจจัยที่ 3 เพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ตลาดทุนไทยได้ขยายบทบาทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระตุ้น “ความสามารถในการเข้าถึงทุน” อย่างกว้างขวาง เพื่อจะมอบโอกาสแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่บรรดา SMEs และสตาร์ทอัพทั้งหลายในประเทศ

\*\*\*\*\*

ในส่วนของเหตุผลข้อแรกที่ผมกล่าวไปนั้น นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นมา ก็ได้กลายเป็นแหล่งสำคัญของการระดมทุนตลอดช่วงเวลารุ่งเรืองและช่วงที่มีความท้าทายสูง ไล่เรียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตการเงินเอเชีย ผ่านมาจนถึงยุคแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และความท้าทายจากเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหุ้นไทยขยายตัวเติบโตถึง 20 เท่า โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน

ปัจจุบันนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นอยู่ที่ 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ ตัวเลขนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนของเรา ตลอดจนบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และนักลงทุน ซึ่งมีส่วนกระตุ้นการเติบโตของประเทศ

การนำเสนอตัวชี้วัดใหม่อย่างเช่น Well being index, Thailand Sustainable index รวมทั้งการเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ถูกรวมไว้ในดัชนีการเติบโตยั่งยืนดาวโจนส์ สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของตลาดหุ้นไทย

\*\*\*\*\*

ส่วนในเหตุผลข้อที่ 2 ของผม ในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มของการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย เราจึงมีความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) และภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสอันหลากหลายสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

เพื่อที่จะก้าวไปสู่บทบาทดังกล่าว SET มีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับตลาดต่าง ๆ โดยการสร้างโอกาสการลงทุนที่พิเศษยิ่งผ่านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เช่น Well-being index, THSI index, CLMV Exposure index, กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลาย รวมทั้งตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts)

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยเองก็ต้องการการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทั้งหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถสร้างโอกาสได้จากภาวะความปั่นป่วน (disruption) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งหลาย, การหันมาเน้นที่การเติบโตอย่างยั่งยืน, และการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ผ่านบทบาท “ผู้เชื่อมโยง” ระหว่างผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก และเน้นไปที่ประสิทธิภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับทุกคนโดยผ่านแพลตฟอร์มแบบเดิมและที่เป็นดิจิทัล

\*\*\*\*\*

ในเหตุผลข้อสุดท้ายของผม ผมอยากจะมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทของเราที่มีเป้าหมายจะรวมเอาผู้ที่มีผลประโยชน์เหมือนกันให้เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกกระตุ้นการเติบโตรอบใหม่ของเศรษฐกิจไทย

SET เชื่อมมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ผ่านแพลตฟอร์มในตลาดหุ้น โดยเปิดให้สามารถเข้าถึงไม่เพียงแต่เงินทุน แต่ยังรวมถึงบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ การจับคู่ทางธุรกิจไปจนถึงให้การสนับสนุนในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกับพันธมิตรของเราทั้งในภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น InnoSpace (Thailand) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยยกระดับความสามารถของ SMEs และสตาร์ทอัพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจในประเทศโดยรวม และยังได้เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานเพื่อให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค และในที่สุดกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนไทยให้เข้าสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจครั้งใหม่

ผมเชื่อมั่นว่าด้วยคุณลักษณะ 3 ประการของตลาดทุนไทย ซึ่งก็คือ ความแข็งแกร่งและทนทาน ศักยภาพในการเติบโต และแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อความร่วมมือ ซึ่งเชื่อมต่อ CLMV และอาเซียน รวมถึงการเข้าถึงการระดมทุนของ SMEs และสตาร์ทอัพ จะสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งและทำให้เศรษฐกิจของไทยก้าวหน้าต่อไปได้ ผมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย กรุณาแสดงความต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ต่อไป